

ที่ ปจจ. 020/2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การขายเครื่องจักร ในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย (บจ.ริเวอร์แควฯ) ขายเครื่องจักรให้กับ บริษัท เชียงราย โพรเซ้นฟู๊ดส์ จำกัด

การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน	
เรื่อง	การขายเครื่องจักรของบริษัทย่อย (บจ.ริเวอร์แควฯ) กับบริษัท เชียงราย โพรเซ้นฟู๊ดส์
วันที่คณะกรรมการมีมติ	9 พฤศจิกายน 2561
ลักษณะของรายการ	เป็นการเสนอขาย เครื่องจักรเก่าพร้อมใช้งาน
รายละเอียดรายการ	บริษัทย่อย(บจ.ริเวอร์แควฯ) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 มีมติให้ขายเครื่องจักรเก่า คือ สายพานเครื่องตัดข้าวโพด จำนวน 6 เส้น ให้กับ บจ.เชียงราย โพรเซ้นฟู๊ดส์ มูลค่า 1,400,000.00 บาท
ลักษณะความสัมพันธ์	บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ถือหุ้น โดย บมจ.อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำนวนร้อยละ 99.99 มีนายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้อยู่ถือหุ้นร้อยละ 35.36 ซึ่งเป็นน้องชายของนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เชียงราย โพรเซ้นฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวมมูลราคาของรายการ	บริษัทย่อย(บจ.ริเวอร์แควฯ) ขายเครื่องจักรเก่าให้กับ บจ.เชียงราย โพรเซ้นฟู๊ดส์ มูลค่า 1,400,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยเทียบเคียงกับมูลค่าทางบัญชีทรัพย์สินในปัจจุบัน ของบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ขนาดของรายการ	0.09% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถือว่าเป็นรายการขนาดกลาง คือ >1ล้านบาทแต่ < 20 ล้านบาท หรือ >0.03% แต่ <

	3% ของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเลือกค่าที่สูงกว่า
ความเห็นของคณะกรรมการ	มีมติอนุมัติ ให้บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรม อาหาร จำกัด ขายเครื่องจักรให้กับ บริษัท เชียงราย โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสินีมาศ โสตภักภาพนุกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร